

บทที่ 5

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาเหตุผลในการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถสรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2. สมมติฐานการวิจัย
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4. ลักษณะของเครื่องมือ
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
6. สรุปผลการวิจัย
7. อภิปรายผล
8. ข้อเสนอแนะ

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาอันดับเหตุผลในการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
2. เพื่อเปรียบเทียบอันดับเหตุผลในการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำแนกตาม เพศ อาชีพ ระดับการศึกษา
3. เพื่อศึกษาเหตุผลด้านอื่น ๆ เกี่ยวกับเหตุผลในการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

สมมติฐานการวิจัย

ประชาชนเขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มี เพศ อาชีพ ระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีเหตุผลในการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแตกต่างกัน

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 395 คน ที่ได้จากการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร ยามานะ (Yamane) และใช้วิธีการสุ่มแบบสัดส่วน และวิธีสุ่มแบบเป็นระบบ

ลักษณะของเครื่องมือ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเหตุผลในการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แบ่งเป็น 3 ตอน

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานทั่วไป ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อาชีพ และระดับการศึกษา

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับอันดับเหตุผลในการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 อันดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเหตุผลในการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีลักษณะเป็นคำถามปลายเปิด

การวิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ดังนี้

1. การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง สถิติที่ใช้ คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

2. การวิเคราะห์อันดับเหตุผลในการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ใช้ค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 5 อันดับ

3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบอันดับเหตุผลในการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามเพศ อาชีพ และระดับการศึกษา ใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบเหตุผลในการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามตัวแปร 3 ด้าน คือ เพศ อาชีพ และระดับการศึกษา โดยด้านเพศ ใช้สถิติวิเคราะห์ คือ t -test ส่วนอาชีพและระดับการศึกษา ใช้สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) หากพบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผู้วิจัยจะทำการทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ โดยใช้การทดสอบด้วยวิธี LSD.

4. การวิเคราะห์ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเหตุผลด้านอื่น ๆ ในการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ใช้การบรรยายวิเคราะห์สรุปเนื้อหา และแจกแจงความถี่จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม

สรุปผลการวิจัย

1. ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอาชีพเกษตรกร และอาชีพรับจ้างหรือลูกจ้าง จบการศึกษาระดับประถมศึกษา

2. อันดับเหตุผลในการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า อันดับเหตุผลในการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีเหตุผลในการตัดสินใจอยู่ในอันดับปานกลาง

3. ผลการเปรียบเทียบอันดับเหตุผลในการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำแนกตามเพศ อาชีพ และระดับการศึกษา ผลการวิจัย พบว่า

3.1 ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีเหตุผลในการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยประชาชนเพศหญิงมีเหตุผลในการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มากกว่าประชาชนเพศชาย

3.2 ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีเหตุผลในการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.3 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีเหตุผลในการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. ผลการวิเคราะห์ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเหตุผลด้านอื่น ๆ ในการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนมีเหตุผลในการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านอื่น ๆ เห็นว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ควรมีความเสียสละ มีการพบปะชาวบ้านอย่างทั่วถึง เป็นคนเคยช่วยเหลือทำงานเพื่อท้องถิ่นและสังคม มีนโยบายก่อสร้างถนน มีนโยบายขุดลอกคลองส่งน้ำ และมีนโยบายต่อต้านยาเสพติด

อภิปรายผล

จากผลการวิจัย เหตุผลในการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จากเครื่องมือการวิจัยที่เป็นแบบสอบถาม มีประเด็นที่น่าสนใจพอที่จะนำมาอภิปรายเพื่อตอบข้อคำถามตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้ดังนี้

1. อันดับเหตุผลในการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัย พบว่า อันดับเหตุผล

ในการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีเหตุผลโดยรวมอยู่ในอันดับปานกลาง โดยด้านความซื่อสัตย์ สุจริตของผู้สมัคร ด้านนโยบายของผู้สมัคร ด้านความรู้ ความสามารถของผู้สมัคร ด้านชื่อเสียงของผู้สมัคร และด้านผลงานในอดีตของผู้สมัคร เป็นเหตุผลที่ประชาชนใช้ตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ในอันดับมาก ด้านหวัหะแนนของผู้สมัคร ด้านสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้สมัคร ด้านความสัมพันธ์ส่วนบุคคลของผู้สมัคร เป็นเหตุผลที่ประชาชนใช้ตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ในอันดับปานกลาง ด้านครอบครัวของผู้สมัคร ด้านผู้สมัครเป็นคนท้องถิ่น เป็นเหตุผลที่ประชาชนใช้ตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ในอันดับน้อย ส่วนด้านผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้สมัคร เป็นเหตุผลที่ประชาชนใช้ตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ในอันดับน้อยที่สุด

ผลการวิจัยเป็นไปตามทฤษฎีสำนึกเชิงเหตุผลเน้นที่ปฏิริยาความสำนึกตรึกรองของผู้ไปใช้สิทธิออกเสียงที่มีต่อการบริหารการเลือกตั้ง นโยบายของพรรคและสถานภาพของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ลักษณะดังกล่าวคล้ายกับความคิดเชิงเหตุผล (Rational Framework) ของผู้ไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งเสมือนกับการตัดสินใจของผู้บริโภคทางเศรษฐศาสตร์ เป็นไปตามจิตราพรหมชุตติมา (2541 : 95) ที่ระบุว่า ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเลือกตั้งและพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของประชาชน พิจารณาได้ดังนี้ ปัจจัยที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร เช่น ความรู้ ความสามารถ ความซื่อสัตย์ สุจริต การรู้จักผู้สมัครเป็นการส่วนตัว ปัจจัยด้านกลุ่มอิทธิพล ซึ่งเป็นหวัหะแนนในท้องถิ่น โดยเฉพาะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น

สอดคล้องกับพิรพงษ์ พิพัฒน์เลิศสกุล (2542 : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประชาชนจังหวัดตราด ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประชาชนจังหวัดตราด ได้แก่ คุณลักษณะของผู้สมัครรับเลือกตั้งสอดคล้องกับอดิศักดิ์ ชื่นชู (2542 : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อวิธีเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ : ศึกษากรณีประชาชนในเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าประชาชนเขตบางซื่อมีความคิดเห็นต่อการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อในระดับปานกลาง สอดคล้องกับสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า (2545 : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาพฤติกรรม

การเลือกตั้งและปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2543 ผลการศึกษา พบว่าปัจจัยที่ประชาชนใช้ประกอบในการตัดสินใจเลือกสมาชิกวุฒิสภาที่ผ่านมาสมาชิกวุฒิสภาของเขาต้องมีความซื่อสัตย์ต่องาน เป็นปัจจัยที่สำคัญอันดับแรก สอดคล้องกับพุทธชาติ เชื้อไทย (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษากรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2546 ผลการศึกษาพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปู สอดคล้องกับผลการวิจัยของจรณา สีหไกร (2547 : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบุญมีกิ่งอำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี โดยศึกษาถึงปัจจัย 7 ด้าน ผลการวิจัยปรากฏผลว่า เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าปัจจัยด้านความซื่อสัตย์ สุจริต มีเกณฑ์การตัดสินใจอยู่ในลำดับแรก สอดคล้องกับผลการวิจัยของธนกรณ์ ว่องไว (2548 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา "การตัดสินใจเลือกตั้งนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด : ศึกษากรณี เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี" ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนถือว่าการมีความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นคุณสมบัติที่มีความสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง ผลการวิจัยสอดคล้องกับทรงฤทธิ์ วรรณกุล (2548 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงของประชาชนในเขตอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย : กรณีศึกษาการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2539 ผลการศึกษาพบว่า ในประเด็นคุณสมบัติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ประชาชนจังหวัดเชียงรายต้องการ คือ ความซื่อสัตย์เป็นอันดับแรก สอดคล้องกับผลการวิจัยของทวีศักดิ์ อินทร์พรหม (2548 : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามความคิดเห็นของคนไทยใหม่ (เชื้อสายเวียดนาม) : ศึกษากรณีจังหวัดมุกดาหาร ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของคนไทยใหม่ (เชื้อสายเวียดนาม) ในภาพรวมเห็นด้วยปานกลาง และเมื่อพิจารณาความคิดเห็นในรายข้อพบว่า การตัดสินใจเลือกผู้สมัครจากคุณสมบัติ คุณงามความดี และผลงานมากที่สุด

ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ แสดงให้เห็นว่า อาจเป็นเพราะว่าในการเลือกตัวแทนของประชาชนในระดับท้องถิ่น จะเลือกตัวบุคคลตามมุมมองของคนว่า คนที่เป็นตัวแทนของคนต้องมีภูมิหลังที่มีความประพฤติดีเป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นที่พึงและเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมได้

2. ผลการเปรียบเทียบอันดับเหตุผลในการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำแนกตามเพศ อาชีพ และระดับการศึกษา ผลการวิจัย พบว่า

2.1 ประชาชนที่มีเพศแตกต่างกัน มีเหตุผลในการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยประชาชนเพศหญิงมีเหตุผลในการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มากกว่าประชาชนเพศชาย ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

ผลการวิจัยสอดคล้องกับยุวณูช นงพรมมา (2546 : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาการเลือกตั้งผู้อำนวยการเขตกรุงเทพมหานคร โดยตรง กรณีศึกษาความคิดเห็นของประชาชนเขตลาดพร้าว ผลการวิจัยพบว่าเพศ ไม่มีผลต่อความคิดเห็นของประชาชนต่อการเลือกตั้งผู้อำนวยการเขตกรุงเทพมหานคร โดยตรง

ไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของถนอม เกษมพิทักษ์พงศ์ (2541 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงของประชาชนอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ในการเลือกตั้งทั่วไป ปี พ.ศ. 2539 ผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง แตกต่างกันตาม อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ เพศ และรายได้ของผู้ตอบแบบสอบถาม ไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของปิยะนุช เงินคล้ายและคณะ (2539 : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษา การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน : ศึกษาเปรียบเทียบประชาชนในเขตเมืองกับประชาชนในเขตชนบท ผลการวิจัยพบว่าความแตกต่างด้านเพศเท่านั้นที่ทำให้ความคิดเห็นแตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของอดิศักดิ์ ชื่นชู (2542 : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อวิถีเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ : ศึกษากรณีประชาชนในเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่ออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษารายได้ และไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของจรรยา สีหไกร (2547 : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบุญมี กิ่งอำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่าเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ซึ่งโดยรวมและรายด้านมีความแตกต่างกัน

ที่ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้ แสดงให้เห็นว่า อาจเป็นเพราะว่าเพศหญิงและเพศชายมีเหตุผลในการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้มีอายุ ประสบการณ์ และความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ใกล้เคียงกัน จึงทำให้มีเหตุผลในการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่แตกต่างกัน

2.2 ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีเหตุผลในการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยประชาชนที่มีอาชีพรับจ้างหรือลูกจ้างมีเหตุผลในการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกับอาชีพเกษตรกร และอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เป็นไปตามทฤษฎีปัจจัยตัวกำหนด ทฤษฎีนี้กำหนดไว้ว่า ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งก็แตกต่างกัน ซึ่งเป็นผลมาจากสภาพภูมิหลังที่แตกต่างกัน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งทฤษฎีนี้ให้เห็นว่าฐานะทางเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์กับการลงคะแนน

สอดคล้องกับจิตรา พรหมชุติมา (2541 : 95) ที่ระบุว่า ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกตั้งและพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของประชาชน ปัจจัยด้านสังคม เช่น รายได้ การศึกษา อาชีพ อายุ ฯลฯ มีผลต่อพฤติกรรมการเมืองของประชาชนสอดคล้องกับผลการวิจัยของถนอม เกษมพิทักษ์พงศ์ (2541 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงของประชาชนอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ในการเลือกตั้งทั่วไป ปี พ.ศ. 2539 ผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแตกต่างกันตาม อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ เพศ และรายได้ของผู้ตอบแบบสอบถาม และสอดคล้องกับผลการวิจัยของจรรยา สีไกร (2547 : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบงภูมิกิ่งอำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี อาชีพ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญในปัจจัย 5 ด้าน คือ ปัจจัยด้านความรู้ความสามารถ ปัจจัยด้านหัวคะแนน ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ส่วนบุคคล ปัจจัยด้านผลงานในอดีตและปัจจัยโดยรวม

ไม่สอดคล้องกับเมอริแอม และกอสเนล (Merriam and Gosnell. 1924 : 132 – 135) มุ่งศึกษาถึงอิทธิพลของสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของบุคคล (ที่บ่งชี้โดยระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และเพศ) ที่มีต่อการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การศึกษาพบว่ากลุ่มผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมต่ำจะมีความรู้สึกรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรมในการทางการเมืองคล้ายคลึงกัน ไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของปิยะนุช เงินคล้าย และคณะ (2539 : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน : ศึกษาเปรียบเทียบประชาชนในเขตเมืองกับประชาชนในเขตชนบท ผลการวิจัยพบว่าความแตกต่างด้านเพศเท่านั้นที่ทำให้ความคิดเห็นแตกต่างกัน ตัวแปรอื่น ๆ ได้แก่ ระดับอายุ ระดับรายได้ อาชีพและการศึกษาไม่ทำให้ความคิดเห็นแตกต่างกัน และไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของยุวณูช นงพรมมา (2546 : บทคัดย่อ) ได้ทำศึกษาการเลือกตั้งผู้อำนวยการเขตกรุงเทพมหานคร โดยตรง กรณีศึกษาความคิดเห็นของประชาชนเขตลาดพร้าว ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการเลือกตั้งผู้อำนวยการเขตกรุงเทพมหานคร โดยตรง สำหรับเพศ และอาชีพ ไม่มีผลต่อความคิดเห็นของประชาชนต่อการเลือกตั้งผู้อำนวยการเขตกรุงเทพมหานคร โดยตรง

ที่ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้ แสดงให้เห็นว่าประชาชนที่มีอาชีพรับจ้างหรือ ลูกจ้างเป็นลักษณะของการรับทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ตนเองมีใจเจ้าของธุรกิจ ซึ่งมีผลประโยชน์ตอบแทนในรูปของการว่าจ้าง จึงทำให้มีเหตุผลแตกต่างกับอาชีพอื่น

2.3 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีเหตุผลในการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

ผลการวิจัยสอดคล้องกับผลการวิจัยของปิยะนุช เงินคล้าย และคณะ (2539 : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษา การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน : ศึกษาเปรียบเทียบประชาชนในเขตเมืองกับประชาชนในเขตชนบท ผลการวิจัยพบว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ไม่ทำให้ การมีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกัน

ไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของถนอม เกษมพิทักษ์พงศ์ (2541 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงของประชาชนอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ในการเลือกตั้งทั่วไป ปี พ.ศ. 2539 ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแตกต่างกันตาม อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ เพศ และรายได้ของผู้ตอบแบบสอบถาม ไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ยูวูช นงพรมมา (2546 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา การเลือกตั้งผู้อำนวยการเขตกรุงเทพมหานคร โดยตรง กรณีศึกษาความคิดเห็นของประชาชนเขตลาดพร้าว ผลการวิจัยพบว่าประชาชนมีความคิดเห็นต่อการเลือกตั้งผู้อำนวยการเขตกรุงเทพมหานคร โดยตรง ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นของประชาชนต่อการเลือกตั้งผู้อำนวยการเขตกรุงเทพมหานคร โดยตรง ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา และไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของจรรยา สีหไกร (2547 : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบุญมี กิ่งอำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยปรากฏว่าระดับการศึกษาแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในปัจจัย 2 ด้าน คือ ปัจจัยด้านความรู้ความสามารถ และปัจจัยด้านผลงานในอดีต

ที่ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้ แสดงให้เห็นว่า ในการใช้เหตุผลในการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับสูงและต่ำมีแนวทางการใช้เหตุผลในการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่วนใหญ่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

3. ผลการวิเคราะห์ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเหตุผลด้านอื่น ๆ

ในการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนมีเหตุผลในการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านอื่น ๆ เห็นว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ควรมีความเสียสละ มีการพบปะชาวบ้านอย่างทั่วถึง เป็นคนเคยช่วยเหลือทำงานเพื่อท้องถิ่นและสังคม มีนโยบายก่อสร้างถนน มีนโยบายขุดลอกคลองส่งน้ำ และมีนโยบายต่อต้านยาเสพติด ซึ่งสอดคล้องกับบทนะวัฒน์ วัชรวิธานนท์ (2542 : 45 – 50) กล่าวว่าบทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการทำหน้าที่เป็นผู้แทนของราษฎร ได้แก่ บทบาทในการออกเยี่ยมเยียนพบปะราษฎร บทบาทในการให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเดือดร้อนต่าง ๆ ของราษฎร

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้

จากผลการวิจัยเหตุผลในการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ทำให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง สามารถนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง เพื่อให้เกิดการใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นข้อมูลในการพิจารณาตัดสินใจเลือกบุคคลที่คิดว่ามีความตั้งใจจริงเข้ามาเป็นตัวแทนของตนในการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1.1 เหตุผลในการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในอันดับปานกลาง ดังนั้น จึงควรมีการปรับปรุงส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ รวมถึงให้ความรู้ด้านประชาธิปไตยเกี่ยวกับบทบาทของประชาชนในการตัดสินใจเลือกตัวแทนของตนเอง เพื่อที่จะได้บุคคลที่มีความตั้งใจจริงเข้ามาเป็นตัวแทนของตนในการพัฒนาท้องถิ่น

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนในท้องถิ่นระดับบน ทำหน้าที่ในภาพรวมของท้องถิ่นระดับจังหวัด ควรมีการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ดี ที่เป็นตัวแทนของตนควรมีลักษณะอย่างไร ซึ่งให้เห็นถึงผลเสียของการเลือกตั้งที่ไม่สุจริต การได้ตัวแทนที่ไม่ดี ใช้เหตุผลในการตัดสินใจเลือกตัวแทนของตนที่มีจิตสำนึกในประชาธิปไตย ทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอย่างแท้จริง

2. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป

ในการทำวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการวิจัย ดังนี้

1. ควรมีการวิจัยเหตุผลในการตัดสินใจเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ถือว่าเป็นผู้บริหาร มีอำนาจในการบริหารท้องถิ่นที่เป็นตัวแทนของประชาชน โดยตรงจากการกระจายอำนาจ จะทำให้การวิจัยครอบคลุมมากขึ้น

2. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับเหตุผลในการตัดสินใจเลือกสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในแต่ละด้าน เพื่อจะได้ข้อมูลมาพัฒนาการจัดการเลือกตั้ง เพื่อให้เกิดการใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยให้พัฒนา



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY